
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC 
 
DYDD IAU, 9 RHAGFYR 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Bridgeman (Cadeirydd),  
Y Cynghorwyr Cunnah, Hopkins, Joyce, Melbourne, Molik, Phillips, 
Mia Rees a/ac Singh 
 

 Aelodau Cyfetholedig:   
 

   
 

94 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan Patricia Arlotte a Mia John.    Roedd y Cynghorydd 
Molik wedi dweud y byddai'n hwyr yn ymuno â'r cyfarfod.   
 
95 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
96 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2021 yn gofnod 
cywir. 
 
97 :   ADRODDIAD AR BERFFORMIAD CYDWEITHFA FABWYSIADU’R FRO, Y 

CYMOEDD A CHAERDYDD YN 2020-21  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon ar yr agenda yn rhoi cyfle iddynt adolygu 
Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol ar gyfer 2020/21.  

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey, Yr Aelod Cabinet dros 
Deuluoedd a Phlant; Angela Harris, Rheolwr Mabwysiadu Rhanbarthol; Sarah McGill, 
Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a Chymunedau; a Deborah Driffield, Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Plant.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet a'r Rheolwr Mabwysiadu Rhanbarthol i 
wneud datganiadau, ac ar ôl hynny gwahoddodd gwestiynau, sylwadau ac 
arsylwadau gan yr Aelodau.  
 
Gan gyfeirio at blant anoddach eu lleoli, gofynnodd yr Aelodau a oedd cysylltiad 
rhwng y Plant sy'n Derbyn Gofal a'r rhai a roddwyd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant.   
Esboniodd swyddogion fod cysylltiad rhwng y plant anoddach i'w lleoli gan gynnwys 
Plant dros 4 oed, grwpiau brodyr a chwiorydd, y rhai sydd ag anghenion cymhleth ac 
o gefndiroedd ethnig gwahanol.  Sicrhaodd swyddogion yr Aelodau fod y mater yn 
cael ei drafod yn rheolaidd yn lleol ac ar lefel Genedlaethol.  
 
Nododd yr Aelodau’r heriau a wynebir gan Wasanaeth Mabwysiadu’r Cymoedd, 
Caerdydd a’r Fro a gofynnodd beth oedd y prif feysydd sy'n peri pryder.  Dywedwyd 
wrth yr Aelodau mai'r prif heriau oedd Cymorth ar ôl Mabwysiadu ac roedd lleoli plant 



sydd ag anghenion cynyddol gymhleth yn golygu bod y Gwasanaeth yn wynebu 
costau cudd a beirniadol. 
 
Trafododd yr Aelodau gyllid ac a oedd grant Llywodraeth Cymru yn gynaliadwy, 
nododd yr Aelodau fod mater cyllid ar yr agenda Cenedlaethol.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y wybodaeth yn yr adroddiad blynyddol yn enwedig y 
graffiau a'r data a gofynnodd am eglurder ynghylch y term 'arall' a ddefnyddiwyd 
mewn perthynas â Phlant a Phobl Ifanc ar y gofrestr am dros 6 mis.  Cytunodd 
swyddogion i ystyried defnyddio'r term hwn.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a wnaed unrhyw feincnodi neu gymhariaeth â Dinasoedd 
Craidd.   Esboniodd swyddogion fod hyn yn rhywbeth y gallent ymchwilio iddo a'i 
ddwyn yn ôl i Bwyllgor yn y dyfodol.   Cynigiodd swyddogion hefyd ddod ag 
astudiaethau achos dienw i Bwyllgor yn y dyfodol.  
 
PENDERFYNWYD: 
 
Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er mwyn cyfleu 
eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y ffordd ymlaen. 
 
98 :   DIWEDDARIAD Y GWASANAETH CYFIAWNDER IEUENCTID  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr Eitem hon er mwyn iddynt dderbyn diweddariad ar 
y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a chynnydd y Strategaeth “Ein Dyfodol Ni i Gyd”.   
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey, Yr Aelod Cabinet dros 
Deuluoedd a Phlant; Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a Chymunedau; 
Deborah Driffield, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant; Graham Robb, Cadeirydd 
Annibynnol y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid; ac Angharad Thomas, Rheolwr 
Gweithredol, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid i'r cyfarfod.  
 

Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet a'r Rheolwr Gweithredol, y Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid i wneud datganiadau, ac ar ôl hynny gwahoddodd gwestiynau, 
sylwadau ac arsylwadau gan Aelodau.  
 

Croesawodd yr Aelodau rôl newydd y Rheolwr Gweithredol a fyddai'n canolbwyntio 
ar atal a phartneriaethau ac yn allweddol wrth ddatblygu'r Strategaeth Atal; 
gofynnodd yr Aelodau am y wybodaeth ddiweddaraf am hyn cyn gynted ag y bo'n 
briodol. 

Trafododd yr Aelodau yr amrywiaeth o bartneriaid a allai weithio gyda'r gwasanaeth a 
pha rôl/gwerth y byddent yn ei gynnig.   Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai sesiwn 
yn gynnar yn y flwyddyn newydd yn canolbwyntio ar y maes hwn.  

Nododd yr Aelodau’r cyfeiriadau at Crimestoppers, Prosiect Dechrau'n Dda, Dyfodol 
Disglair ac Addewid Caerdydd.   Croesawodd yr Aelodau gynnig cyflwyniad i 
Bwyllgor yn y dyfodol ar y Prosiect Dechrau'n Dda.  

Nododd yr Aelodau’r defnydd o'r traciwr ailsefydlu fel ffordd o sicrhau bod y 
gwasanaethau perthnasol yn cael eu cynnig wrth adael y Gwasanaeth Cyfiawnder 
Ieuenctid.  



Nododd yr Aelodau y byddai mwy o waith yn cael ei wneud i edrych ar y troseddau 
a'r hyn a allai fod wedi digwydd cyn iddynt gael eu cyflawni, pa ffactorau oedd wedi 
dylanwadu ar yr ymddygiad hwnnw.   Croesawodd yr Aelodau'r dull atal ac ymyrryd a 
gymerwyd.  

Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant a Chamfanteisio 
Troseddol mewn perthynas ag achosion yn y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.   
Nododd yr Aelodau fod hyn yn fater cymhleth gyda llawer o ffactorau dylanwadu.   
Nododd yr Aelodau hefyd y darnau niferus o waith sy'n cael eu gwneud ar hyn a 
gofynnodd iddynt gael y wybodaeth ddiweddaraf am y mater hwn.  

Gan gyfeirio at Iechyd Meddwl, deallodd yr Aelodau fod hyn yn ffactor pwysig yn y 
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.   Rhoddodd swyddogion fwy o fanylion am hyn 
gan gynnwys Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Anghenion Emosiynol a rhoddwyd 
gwybod i'r Aelodau am Asesiad Anghenion Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr, gofynnodd yr Aelodau am ragor o wybodaeth am hyn.  

Cyfeiriodd yr Aelodau at y Cerdyn Adroddiad gydag Addysg a gofynnodd am ragor o 
wybodaeth am hyn, o ran yr hyn a oedd yn cael ei gynnig a'r hyn a oedd yn cael ei 
ddefnyddio.  

PENDERFYNWYD: 
 
Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er mwyn cyfleu 
eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y ffordd ymlaen. 
 
99 :   PERFFORMIAD CHWARTER 2 Y GWASANAETHAU PLANT  
 
Ystyriodd yr Aelodau'r eitem hon ynghyd â'r eitem ganlynol 'Adolygiad 
Gwasanaethau Plant' gyda'i gilydd.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr eitemau hyn yn eu galluogi i adolygu canlyniadau 
Perfformiad Chwarter 2 2021/22 ar gyfer y Gwasanaethau Plant ac ystyried y 
wybodaeth a nodir ym mhapurau'r Pwyllgor ar faterion yn y Gwasanaethau i Blant, 
gan gynnwys y pwysau presennol.  Yn ogystal, roedd yr Aelodau wedi derbyn copi o'r 
Strategaeth Gwasanaethau Plant bresennol ac roeddent yn gallu ystyried opsiynau 
ar gyfer ei hadolygu ac archwilio cyfleoedd i fod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu'r 
Strategaeth Gwasanaethau Plant newydd yn ystod 2022.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad ac ar ôl hynny 
gofynnwyd i'r Aelodau a oedd ganddynt unrhyw gwestiynau, sylwadau neu 
arsylwadau i'w gwneud. 
 
Nododd yr Aelodau y gwaith sylweddol a wnaed gan y Gwasanaeth er gwaethaf y 
pwysau enfawr yr oeddent o dan ac roeddent am ddiolch i'r staff am eu holl waith 
caled mewn cyfnod mor heriol.  

Croesawodd yr Aelodau ymrwymiad y Gwasanaeth i ailfodelu'r Gwasanaeth a 
gweithio gydag Adnoddau mewn perthynas â'r ailfodelu ariannol. 

Trafododd yr Aelodau gyllid a gofynnodd iddynt gael y wybodaeth ddiweddaraf am 
Gaerdydd yn lobïo Llywodraeth Cymru am gyllid yn y dyfodol.  

Hysbysodd swyddogion yr Aelodau am adolygiadau amrywiol a oedd yn cael eu 
cynnal.   Gofynnodd yr Aelodau iddynt gael y wybodaeth ddiweddaraf am y rhain a 



bod y Pwyllgor hwnnw'n cael allbynnau o'r Adolygiad o'r Drws Ffrynt, yr Adolygiad o'r 
System Gomisiynu ac Archwilio Gwasanaethau'r Glasoed gan y Panel Eiriolaeth.  

Roedd yr Aelodau'n awyddus i weithio gyda'r Gwasanaeth mewn Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen i edrych ar yr adolygiadau a datblygiad y Strategaeth Gwasanaethau Plant. 

PENDERFYNWYD: 
 
Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er mwyn cyfleu 
eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y ffordd ymlaen. 
 
100 :   ADOLYGIAD AR Y GWASANAETHAU PLANT  
 
101 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
102 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
18 Ionawr 2022. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.50 pm 
 


